



+ Ngày 6-7 tháng 4, 2024

*Kính gửi Anh Chị Em giáo dân
Giáo xứ Our Lady of Lourdes, Seattle
Giáo xứ St. Bernadette, Seattle
Giáo xứ St. Francis of Assisi, Burien*

Anh Chị Em thân mến,

Tôi rất vui gửi lời chào đến tất cả anh chị em nhân danh Chúa Giêsu Phục Sinh!

Với tư cách Tổng Giám mục, tôi có trách nhiệm quan trọng và vinh dự cung cấp cho anh chị em tác vụ mục tử và mục vụ bí tích liên tục cho cộng đồng giáo xứ của anh chị em.

Hôm nay, tôi viết thư này để thông báo cho anh chị em rằng, giáo xứ của anh chị em sẽ bước vào thời gian chuyển tiếp trong vai trò lãnh đạo mục vụ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, 2024. Sau khi tham vấn với Ban Nhân sự Linh mục, tôi rất vui ra thông cáo bổ nhiệm Cha Khánh Nguyễn làm cha xứ mới của anh chị em, Cha Dwight Lewis và Cha Phaolô Vũ Đức Thành, SDD, làm phụ tá. Cha Khánh hiện đang là cha xứ của Giáo xứ St. Matthew, Seattle. Hiện nay, Cha Dwight Lewis là linh mục phụ tá tại Giáo xứ St. Charles Borromeo ở Tacoma, và Cha Phaolô Vũ làm phụ tá tại Giáo xứ Our Lady of Lourdes, Seattle.

Các ngài là những linh mục tuyệt vời sẽ phục vụ anh chị em và gia đình giáo xứ của anh chị em một cách cần mẫn và trung thành. Xin hãy yên tâm, các ngài sẽ nhận được tất cả sự khích lệ và hỗ trợ cần thiết từ Tổng Giáo phận Seattle, để bảo đảm việc chăm sóc mục vụ có chất lượng cho gia đình giáo xứ của anh chị em.

Đồng thời, tôi muốn đích thân cảm ơn Cha Dick Hayatsu, cha xứ của Giáo xứ St. Francis of Assisi, Burien, và Cha John Ludvik, cha xứ của Giáo xứ St. Bernadette, Seattle, vì 25 năm và 5 năm phục vụ của các ngài. Tôi xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho các ngài khi các ngài đảm nhận cương vị linh mục cao niên. Tôi cũng muốn cảm ơn Cha Giuse Vũ, chánh xứ của Giáo xứ Our Lady of Lourdes, Seattle, vì 5 năm phục vụ của ngài. Xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho Cha Vũ khi ngài thi hành nhiệm vụ mới theo Dòng tu của ngài, Dòng Tu Đoàn Tông Đồ Giáo sĩ Nhà Chúa (Domus Dei Clerical Society of Apostolic Life).

Thời gian chuyển tiếp có thể mang đầy thử thách, đặc biệt khi chúng ta tạm biệt sự quen thuộc và chào đón những vị lãnh đạo mục vụ mới. Tuy nhiên, nếu được đón lấy một cách cởi mở và tích cực, thì đây hẳn là thời điểm đầy phúc lành cho toàn thể giáo xứ và Giáo hội Công giáo miền Tây Washington này. Tôi tin rằng đó sẽ là trường hợp khi anh chị em chào đón Cha Khánh Nguyễn, Cha Dwight Lewis và Cha Phaolô Vũ, SDD, đến gia đình Giáo xứ của anh chị em. Thân ái và trân trọng.

Trong Trái Tim Chúa Kitô,

+ Paul D. Etienne, DD, STL
Tổng Giám mục Seattle